



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 38/2545

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 21 ตุลาคม 2545

นายบัณฑิต นิจรานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิต การบริโภคและการลงทุน โดยเป็นผลจากการเร่งตัวของกิจกรรมภาคเอกชนเป็นสำคัญ ในขณะที่การส่งออกก็เร่งตัวได้ดีเช่นกัน ในส่วนของภาคน้ำมัน คณะกรรมการฯ ได้ประเมินแล้ว มีความเห็นว่าความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในระดับต่ำ (ใกล้เคียงกับปี 2542) ทำให้ผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้จะไม่มีมาก

2. สำหรับเสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง สำหรับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ. ที่อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นการปรับตัวตามภาวะตลาดและในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศอื่นในภูมิภาค

3. ในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้น เป็นร้อยละ 0.4 ในเดือนกันยายน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ยังไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงยังอยู่ที่ร้อยละ 0.3 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในระยะ 8 ไตรมาสข้างหน้า คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงอยู่ในระดับต่ำและภายในเป้าหมาย

4. คณะกรรมการฯ ตระหนักว่า ความเสี่ยงทางด้านต่างประเทศต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจนั้น มีมากขึ้นกว่าที่ได้พิจารณาไว้ในการประชุมครั้งก่อน โดยเฉพาะความผันผวนในตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนของการเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิรัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งความเสี่ยงจากการก่อการร้าย

5. คณะกรรมการฯ เห็นว่า โดยรวมในปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งจะเป็นฐานที่ดีต่อการขยายตัวในปีหน้า แต่สถานการณ์ด้านต่างประเทศที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะพิจารณาปรับนโยบายการเงินให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น หากความเสี่ยงดังกล่าวมีมากขึ้นในระยะต่อไป

คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปีอีก
ระยะหนึ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 ตุลาคม 2545